

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ตามกรอบแนวทาง อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านวิชาการ สนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนในท้องถิ่น เสริมสร้างและ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทรัพยากร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างยั่งยืน (ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) การดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่เป็นงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในภาพรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรตามแนวพระราชดำริฯ ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบ การสร้างจิตสำนึก โดยผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้ดำเนินการขยาย เชื่อมต่อข้อมูลพื้นที่นาร่องที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่มรดก โลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นายูง-ห้วยขี้เหล็ก พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ๗๒ พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู) โดยแสดงผลภายใต้เว็บไซต์คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) และพัฒนา Application TH-BIF Journey โดยใช้เทคโนโลยี Crowdsourcing ให้รองรับข้อมูลเชิงสำรวจทั้งระบบ offline และ online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่

กรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้ดำเนินโครงการ การพัฒนาโลกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่ อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาพื้นที่ ตำบลคลองประสงค์ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน สำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ระหว่างภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกลุ่มหรือผู้ที่ดำเนินการในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร อย่างยั่งยืนต่อไป การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่ นาร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) กิจกรรม: การขับเคลื่อน และติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) มีการเสนอ ผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณผลงาน นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น ในระดับดีเด่น และได้ดำเนินการขับเคลื่อนผังและแผนการบริหาร จัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยประสานหน่วยงานภายในจังหวัดตาก เพื่อแจ้งสรุปแผนและผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบ และร่วมขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าต้นน้ำวัง อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบนิเวศเชิงเกษตรในถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา เป็นกรดำเนินงานเพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำให้คงสภาพเหมาะสมต่อการดำรงอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ (Ecosystem Service) ของพลับพลึงธาร และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการเผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)” เพื่อให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบทิศทางการดำเนินงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว